

Số: /KH-BCĐ

Cao Lộc, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc năm 2024

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS); Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện Cao Lộc. Ban Chỉ đạo THADS huyện Cao Lộc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chỉ đạo kịp thời, hiệu quả sự phối hợp giữa các ngành, cấp xã với cơ quan THADS trong việc tổ chức thi hành đảm bảo việc thi hành án đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và nội dung bản án, quyết định của Tòa án nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức xã hội và công dân.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Luật THADS, các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác THADS năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc Hội, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cao Lộc. Công tác THADS phải đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính trên địa bàn huyện Cao Lộc; Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo THADS huyện; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án; Chương trình công

tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, Quyết định giao chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn và Quyết định giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

2. Thường xuyên kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện; đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Định kỳ họp Ban Chỉ đạo theo quy định. Tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm (*tháng 6/2024*) và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2024 (*tháng 12/2024*).

3. Ban chỉ đạo THADS huyện tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về phối hợp với cơ quan trong THADS và tổ chức cưỡng chế THADS.

Xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THADS trên địa bàn huyện. Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về THADS.

4. Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, chỉ tiêu Tổng cục THADS giao năm 2024.

5. Ban Chỉ đạo THADS huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở phối hợp với cơ quan thi hành án tổ chức cưỡng chế những vụ việc khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, vụ án trọng điểm, đặc biệt là chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương; chỉ đạo quyết liệt công tác THADS ngay từ đầu năm, chú trọng giải quyết dứt điểm những vụ án có giá trị lớn.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện chủ động, thường xuyên phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo THADS huyện đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, các vấn đề có liên quan đến chỉ đạo phối hợp trong THADS, nhất là xử lý án các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ động tổ chức các hoạt động thi hành án theo thẩm quyền những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đối tượng không tự giác thi hành án; tổ chức cưỡng chế những vụ việc lớn, phức tạp có khả năng ảnh hưởng đến an ninh trật tự cần chủ động đề xuất với Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo phối hợp, đảm bảo việc cưỡng chế đạt kết quả; thực hiện tốt

Quy chế phối hợp với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các ngành có liên quan trong công tác tổ chức thi hành án.

Tổ chức rà soát, lập danh sách những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; tổng hợp những vướng mắc trong công tác phối hợp báo cáo Ban Chỉ đạo THADS. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác THADS, thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong THADS.

Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan có liên quan để tham mưu cho UBND huyện đôn đốc, báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo THADS huyện, căn cứ vào lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả công tác chỉ đạo về Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện (qua Chi cục THADS huyện).

2. Chi cục THADS huyện Cao Lộc có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác THADS; đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cục THADS tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCD THADS huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Duy Anh